

แผนที่ภายในสวนสัตว์



นางสาวรรณภา สาครขวาง
บ.5001 เลขที่19
รหัสนักศึกษา 504701119



สวนสัตว์เปิดเขาเขียว/ Khao Kiew Open Zoo

สวนสัตว์เขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เลี้ยงสัตว์นานาพันธุ์กว่า 300 ชนิด จำนวนมากถึง 8,000 ตัว บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมัญ จังหวัดชลบุรี มีบทบาทในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมเสื่อนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

โทร(038)298-195 ,(038)298-189

<http://www.zoothailand.org> www.khaokheowopenzoo.com



สิ่งที่น่าสนใจ สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว



กรงนกใหญ่ พบกับนกนานาชนิดนับพันตัวกับชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า **5** ไร่ ชมไก่ฟ้าหายากหลายชนิด นกยูงและนกสวยงามจากต่าง ประเทศนานาชนิด

การแสดงความสามารถของสัตว์ เพื่อสาธิตให้น้องๆ ทราบถึงพฤติกรรมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในทางนิเวศวิทยา ตลอดจนความสำคัญของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ในธรรมชาติ พร้อมให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับดารานักแสดงดาวเด่นอาทิ ซิมแปนซี มาคอฟ เฮียวย นาก ฯลฯ

สวนละมั่ง ละมั่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของไทยที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ปลอดภัย อิ่มใจ กับการให้อาหารด้วยตัวท่านเอง สร้างความสุขได้ทั้งครอบครัว

ไนท์ ซาฟารี เปิดมิติมหัศจรรย์กับการชมพฤติกรรมสัตว์ป่าในเวลากลางคืน นำชมโดยขบวนรถพวง (Auto Tram) ที่ทันสมัย ปลอดภัย ท่านจะได้พบสัตว์ป่าต่างๆ เช่น สมเสร็จ วัวแดง ช้าง ม้าลาย ลاما ยีราฟ นกอีมู ฯลฯ เป็นระยะทางราว 3.5 .



ศูนย์เสือ ตื่นตาตื่นใจไปกับ “หุบเสือป่า” สถานที่จัดแสดงพันธุ์แมวป่าแบบจำลองทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย



สัตว์ดาวเด่น สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว

เสือขาว

เสือขาวทั้ง 6 ตัวนี้ได้รับมาจากโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและสวนสัตว์แนชวิลล์ (Captive Bred Animal Exchange Program) ซึ่งมีการลงนามไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544 โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้ตกลงว่าจะนำเสือลายเมฆจำนวน 4 ตัวไปแลกเปลี่ยนกับเสือขาว แต่ขณะนี้ เสือลายเมฆขององค์การสวนสัตว์ฯ ยังไม่ตกหลุข ขณะที่เสือขาวของอเมริกาพร้อมแล้ว จึงได้ส่งมาให้ก่อน และนำมาไว้ที่สวนสัตว์เขาเขียว

